


สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ชาวเขมรกินเนื้อสุนัขถึงตาย 5 ศพ</p> <p>ชาวบ้าน 5 คนในอำเภอสนูล จังหวัดกระแจะ ทางตะวันออกของกัมพูชา เสียชีวิตจากการกินเนื้อสุนัข โดยเริ่มจากเมื่อวันอาทิตย์ ชายวัย 76 ปี ชื้อเนื้อสุนัขจากอีกหมู่บ้านมา กินและเสียชีวิตในอีกไม่กี่ชั่วโมงต่อมา งานศพของชายคนนี้มีผู้มาร่วมงานกินเนื้อสุนัขที่เหลื่อเข้าไปทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาล เนื่องจากอาหารเป็นพิษอย่างรุนแรง ในวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 4 ราย เป็นชาย 2 คน และหญิง 2 คน ส่วนชาวบ้านที่ยังต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก 9 คน นายอำเภอสนูลระบุว่าชาวบ้านเหล่านี้ชอบกินเนื้อสุนัขเป็นประจำ แต่เป็นครั้งแรกที่มีผู้เสียชีวิตและล้มป่วย</p>	-	-
นานาชาติ	<p>เทรนด์สุดช็อก! สาวยุคเซ็กซี่-กาคเพช-คลิปปเข้าดวงตา ห้ามลอกเลียนแบบ!!</p> <p>เดลิเมล์รายงานว่า ผู้ใช้งานอิสตาแกรมรายหนึ่งที่ใช้ชื่อว่า Eyexam รวบรวมภาพผู้คนที่ชอบเอาสิ่งของแปลกๆ เอาไปวางใส่ดวงตา ไม่ว่าจะเป็นกาคเพช แมงกูดแจ สำลีก้อน เข็มกลัด หรือคลิปหนีบกระดาษ ข่าวสดจึงรวบรวมภาพแปลกๆ มาให้ชมกัน แต่ขออย่าว่าการกระทำเหล่านี้ห้ามลอกเลียนแบบโดยเด็ดขาด</p> 	-	-
นานาชาติ	<p>ซาโนฟิเผยข่าวดีว่า นักวิจัยสามารถคิดค้นวัคซีนไข้เลือดออก “เดนกี” สำเร็จเป็นครั้งแรกของโลก หลังการทดลองและวิจัยนานร่วม 20 ปี โดยเม็กซิโกจะได้ใช้วัคซีนตัวใหม่นี้เป็นประเทศแรก</p> <p>สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่า ซาโนฟิ บริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายวัคซีนจากประเทศฝรั่งเศส เตรียมผลิตวัคซีนตัวใหม่ที่เพิ่งคิดค้นสำเร็จเรียกว่า Dengvaxia โดยโอลิเวียร์ชาร์เมล วัคซีนตัวใหม่นี้จะสามารถป้องกันโรคจากเชื้อไวรัส 4 ชนิด ซึ่งกำลังระบาดอยู่ในฝรั่งเศส, โปรตุเกส, รัฐฟลอริดา สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น ตามข้อมูลขององค์การอนามัยโลก การระบาดของเชื้อไวรัสนี้แตกต่างจากเชื้อโรคมาลาเรีย ที่มีมุงกันป้องกันเป็นพาหะนำโรค เนื่องจากไวรัสเดงกีเกิดจากพาหะอย่างยุงลาย แล้วยังระบาดกว้างขวางกว่า ทั้งในประเทศที่เจริญ ประชากรมีรายได้ปานกลางอย่างละตินอเมริกาและเอเชีย ไปจนถึงประเทศที่ยากจนกว่าอย่างแอฟริกา ซึ่งประชาชนขาดแคลนน้ำจืดต้องรองน้ำฝนไว้ใช้อุปโภคบริโภค จึงทำให้มีแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายมากขึ้น แม้แต่บนเกาะฮาวายยังพบการระบาดแล้ว 139 รายในปีนี้วัคซีน Dengvaxia เป็นวัคซีนป้องกันโรคไข้เลือดออก ที่ผ่านการคิดค้นและพัฒนา มาเป็นเวลานานกว่า 20 ปี และกำลังรอการอนุมัติระยะแรกอยู่ใน 19 ประเทศ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
นานาชาติ	<p>ผลวิจัยล่าสุดชี้ ความทุกข์ใจหรือความเครียดไม่ทำให้ตายเร็วขึ้น</p> <p>ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์แลนเซตชี้ว่า ความทุกข์ระทมใจหรือความเครียด ไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายไข้เจ็บที่อาจนำไปสู่การเสียชีวิตก่อนวัยอันควรตามความเข้าใจที่มีมาก่อนหน้านี้แต่อย่างใดคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยนิวเซาท์เวลส์ในออสเตรเลีย ใช้เวลาถึง 10 ปี ติดตามศึกษาผู้หญิง 1 ล้านคน โดยขอให้ผู้เข้าร่วมการวิจัยบันทึกระดับของความรู้สึกเกี่ยวกับความสุข ความเครียด และข้อมูลสุขภาพอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผลปรากฏว่า ไม่ว่าผู้เข้าร่วมจะบันทึกว่าตัวเอง “ไม่เคย” มีความสุข หรือ “ส่วนใหญ่” มีความสุข หรือมีความสุขเป็น “ปกติ” แต่ความรู้สึกเหล่านี้ไม่มีส่วนสัมพันธ์กับอัตราการเสียชีวิตภายในช่วงเวลาของการวิจัยแต่อย่างใดทั้งสิ้น โดยการศึกษาได้นำปัจจัยอื่น ๆ ซึ่งได้แก่ ปัญหาสุขภาพ หรือพฤติกรรมเสี่ยง อย่างเช่นการดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ มาพิจารณา ร่วมกับศาสตราจารย์ เซอร์ ริชาร์ดเบโต ผู้ร่วมวิจัยจากมหาวิทยาลัยอ็อกซ์ฟอร์ด ชี้ว่า ไม่พบหลักฐานใด ๆ ที่ระบุว่าความเครียดและความทุกข์ใจเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิต นอกเสียจากว่าจะมีผลทางอ้อม โดยทำให้ผู้เป็นทุกข์ หรือเครียดไม่มีความสุขเหล่านั้น หันไปพึ่งเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สารเสพติดหรือกินเกินขนาดเพื่อปลอบใจตัวเอง แต่ถึงกระนั้น ความทุกข์ใจโดยตัวของมัน ไม่ได้เป็นตัวการนำไปสู่การตายโดยตรง</p>	-	-
ประเทศ	<p>สร.เผย WHOระบุไทยมีแนวโน้มผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่เพิ่มขึ้น เร่งป้องกันควบคุมก่อน</p> <p>ฤดูกาลระบาด ศ.คลินิก เกียรติคุณ นายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ช่วงมกราคมถึงมีนาคมของทุกปีเป็นช่วงการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza) แต่ละปีพบผู้ป่วยประมาณ 40,000-120,000 คน เสียชีวิตประมาณ 200 กว่าคน โดยมีการระบาดปีละ 2 ระลอกคือต้นปีและกลางปี ข้อมูลองค์การอนามัยโลก(WHO)เมื่อพฤศจิกายน 2558 รายงานผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ในทวีปเอเชียส่วนใหญ่แนวโน้มลดลง มีบางประเทศที่มีแนวโน้มผู้ป่วยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นไข้หวัดใหญ่ชนิดเอ ได้แก่ การ์ตาร์ บาห์เรน อินเดีย ลาวและไทย ข้อมูลสำนักโรคระบาดวิทยา กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่ 1 มกราคม – 30 พฤศจิกายน 2558 ประเทศไทยพบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิดเอ (H1N1) หรือไข้หวัดใหญ่ 2009 จำนวน 67,361 คน เสียชีวิต 27 ราย ยังไม่พบการระบาดรุนแรง พบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน 2 เหตุการณ์ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์และกาญจนบุรี ในเดือนพฤศจิกายน 2558 ที่ผ่านมานี้ ประเทศไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลประจำปี เพื่อให้การควบคุมป้องกันโรคมมีประสิทธิภาพ ดำเนินการดังนี้ 1.เฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ หากพบการระบาดต้องรีบแจ้งเตือนโรงพยาบาลในพื้นที่ให้เตรียมพร้อมการดูแลผู้ป่วยทันที 2.ให้ออส. เฝ้าระวังโรคในชุมชนรวมทั้งให้คำแนะนำประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพอนามัย3.ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 4.เผยแพร่ข้อมูลความรู้และแนวทางปฏิบัติในการคัดกรองและการดูแลรักษาผู้ป่วย ตามแนวทางกระทรวงสาธารณสุข โดยเน้นการให้ยาโอเซลทามิเวียร์(Oseltamivir)ในผู้ป่วยที่อาการรุนแรงและกลุ่มเสี่ยง ให้แพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนภายในจังหวัดทราบอย่างทั่วถึง และให้บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	<p>สถานการณ์ไข้หวัดใหญ่ อัตราราย 42.8577 ต่อแสนประชากร (เกินค่า Median) สากลเหลือ 88.22</p> <p>วชิรา 76.16</p> <p>สามง่าม 70.03</p> <p>พบมากในกลุ่มอายุ 0-5 ปี</p>	<p>มอญยุทธศาสตร์ที่ 1 พบส.ปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมภูมิปัญญาภูมิธรรม สื่อสารความเสี่ยง</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เครื่องวิเคราะห์การทรงท่า "ทารก" ฝีมือนักวิจัย มจร.</p> <p>องค์การอนามัยโลกได้ประมาณการไว้ว่าปัญหาความพิการด้านใดด้านหนึ่งในระดับปานกลางจนถึงระดับรุนแรงจะเกิดขึ้นกับประชากรเด็กมากถึงร้อยละ 5 ซึ่งการประเมินพัฒนาการในด้านความสามารถในการทรงท่าและการเคลื่อนไหวร่างกายส่วนมากยังต้องทำโดยแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์จากการสังเกตการเคลื่อนไหวของทารกด้วยตาเปล่า จึงเป็นมาของการทำวิจัยและพัฒนา “เครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารก” หรือเครื่องสแกนเด็กพิการทางสมอง โดยทีมนักวิจัยจากสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม (ฟีโป) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจร.) โดยเป็นเครื่องที่ใช้วัดความสมมาตรของการทรงท่า ต้นแบบเครื่องวิเคราะห์การทรงท่าของทารกที่พัฒนาขึ้นนี้ จะถูกนำไปใช้สำหรับการตรวจคัดกรองเด็กทารกที่มีพัฒนาการช้าในด้านการทรงท่าและการเคลื่อนไหว ซึ่งเหมาะกับเด็กทารกในระหว่างอายุ 0-4 เดือน “เครื่องวิเคราะห์การทรงท่ามีลักษณะคล้ายเครื่องถ่ายภาพเอกซเรย์ มีการติดตั้งกล้องและระบบเซ็นเซอร์ไว้ภายใน โดยนำเด็กทารกวางลงบนกระดานใสที่อยู่ด้านบน เบื้องต้นพื้นที่สัมผัสระหว่างทารกกับเครื่องจะทำการวิเคราะห์ในท่านอนคว่ำและท่านอนหงาย การเอียงซ้าย เอียงขวา หรือ การทรงท่าของเด็กทารกจะถูกเก็บบันทึกด้วยเทคนิคการประมวลผลภาพดิจิทัลเพื่อใช้ในการคำนวณหาค่าดัชนีความสมมาตร และเครื่องจะทำการจัดเก็บข้อมูลและถ่ายภาพการเคลื่อนไหวของเด็กในท่าทางต่างๆ เพื่อให้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฟื้นฟูเด็กนำไปใช้ประกอบในการวินิจฉัยต่อไป ว่าเด็กคนดังกล่าวมีพัฒนาการสมวัยหรือมีแนวโน้มความผิดปกติทางสมองหรือไม่ เป็นการช่วยคัดกรองในเบื้องต้น” คาดว่าน่าจะสำเร็จลุล่วงในปี 2559 และเป็นเครื่องวิเคราะห์การทรงท่าสำหรับทารกเครื่องแรกโดยฝีมือนักวิจัยไทย</p>	-	-
ประเทศ	<p>ไทยสู่สังคมสูงวัย ‘แก่ก่อนรวย’ ต้องรื้อระบบ ‘บำนาญ-แรงงาน-สุขภาพ’</p> <p>รายงาน “Live Long and Prosper: Aging in East Asia and Pacific” พบว่าร้อยละ 36 ของประชากรโลกที่มีอายุกว่า 65 ปีขึ้นไปหรือประมาณ 211 ล้านคนนั้นอาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก ภายในปี พ.ศ. 2583 จำนวนประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานในเกาหลีใต้จะลดลงมากกว่าร้อยละ 15 ส่วนจีน ไทย และญี่ปุ่นประชากรผู้ใหญ่วัยทำงานจะลดลงมากกว่าร้อยละ 10 โดยอัตราส่วนดังกล่าวของประเทศจีนเทียบเท่ากับจำนวนแรงงานถึง 90 ล้านคนขณะที่ระบบสุขภาพของประเทศในภูมิภาคนี้ส่วนใหญ่ยังไม่ได้มีการเตรียมการเพื่อรับมือกับค่าใช้จ่ายที่จะมาพร้อมกับสังคมสูงวัย อาทิ โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคเบาหวาน และโรคเรื้อรังอื่นๆ ซึ่งเป็นโรคที่ผู้สูงวัยป่วยประมาณร้อยละ 85 ภายในปี พ.ศ. 2573 นอกจากนี้ผู้สูงวัยที่มีครอบครัวดูแลในปัจจุบันมีจำนวนน้อยลงกว่าเมื่อก่อนประเทศต่างๆ กำลังก้าวสู่สังคมสูงวัยในรูปแบบที่แตกต่างกัน ประเทศที่ร่ำรวย อาทิ ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ จัดว่าเป็นสังคมสูงวัยแบบก้าวหน้า ด้วยประชากรที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปมีจำนวนร้อยละ 14 หรือมากกว่า ประเทศที่ยังมีประชากรสูงวัยน้อยกว่าและยากจนกว่า เช่น กัมพูชา ลาว และ ปาปัวนิวกินี มีประชากรที่อายุ 65 ปีขึ้นไปเพียงร้อยละ 4 แต่ประเทศเหล่านี้กำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงวัยอย่างรวดเร็วภายใน 20-30 ปีข้างหน้า ส่วนประเทศที่มีรายได้ปานกลาง อาทิ จีน ไทย และเวียดนามต่างเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างรวดเร็ว</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>วอนอย่าตระหนก เชื้อไวรัสกินเนื้อคน ในไทยปีนี้ พบป่วย 2 ราย</p> <p>นพ.อานวย กาจันนะ อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ข่าวการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสกินเนื้อคน ที่ชื่อว่า โรคลิชมาเนียในประเทศซีเรีย โดยผู้ป่วยจะมีอาการเป็นแผลลุกลามตามร่างกายนั้น จากการตรวจสอบข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก และกระทรวงสาธารณสุขของประเทศซีเรีย ยังไม่มีการแจ้งเตือน หรือการให้ข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์การระบาดในครั้งนี้อย่างน่ากังวล ประเทศไทย รายงานว่ามี การเกิดการระบาดของโรคนี้ในประเทศซีเรียมาตั้งแต่ปี 2555 และในต้นปี 2556 พบผู้ป่วยประมาณ 41,000 ราย ซึ่งเหตุการณ์ในครั้งนี้อย่างน่ากังวล สำหรับสถานการณ์โรคลิชมาเนียในประเทศไทย พบผู้ป่วยประปรายตั้งแต่ปี พ.ศ.2503-2558 จำนวนทั้งสิ้น 66 ราย ซึ่งผู้ป่วยที่เป็นโรคลิชมาเนียส่วนใหญ่พบว่าเป็นผู้ที่มีเชื้อ HIV ร่วมด้วย โดยในปี 2558 มีรายงานพบผู้ป่วย 2 ราย ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน และจังหวัดเชียงรายกรมควบคุมโรคแนะนำวิธีการสำหรับป้องกันตนจากโรค ดังนี้ 1.ป้องกันตนเองอย่าให้ริ้นฝอยทรายกัด เช่น การทายากันยุง สวมเสื้อผ้าปกปิดร่างกายเมื่อเข้าป่า โดยเฉพาะในช่วงพลบค่ำที่ริ้นฝอยทรายออกหากินมาก 2.ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมทั้งในบ้าน และนอกบ้านให้สะอาด เป็นระเบียบ และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ริ้นฝอยทราย 3.ควบคุมรังโรคในสัตว์ เช่น วัว ควาย ต้องเลี้ยงห่างจากบ้านประมาณ 5-10 เมตร 4.ผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาด ควรมีการเฝ้าระวังโรค เช่น แร้งงานไทยทุกคนที่เดินทางกลับจากประเทศที่เป็นแหล่งแพร่โรคควรได้รับการตรวจร่างกาย</p>	-	-
ประเทศ	<p>สธ.บันทึกคำรับยาของชาติจาริกวัดโพธิ์สู่อำเภอดำรงวิทยาคาร</p> <p>น.พ.สุริยะ วงศ์คงคาเทพ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศใช้กฎกระทรวงว่าด้วยเรื่อง ประกาศกำหนดคำรับยาและคำรายการแพทย์แผนไทยของชาติ จากประกาศดังกล่าวกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และคณะอนุกรรมการคุ้มครองคำรับยาและคำรายการแพทย์แผนไทย ได้เดินทางเข้าขับเคลื่อนด้านกฎหมายในเชิงปฏิบัติด้วยการสังเคราะห์ กลั่นกรอง ตรวจสอบรายการคำรับยาและคำรายการ ที่เข้าข่ายตามข้อกำหนดของกฎกระทรวงที่เคยประกาศใช้ โดยดำเนินการจัดทำข้อมูลจากรูปแบบดั้งเดิม เช่น คำรับคำรายการในศิลาจารึก ในคัมภีร์ใบลาน ในสมุดข่อย สมุดคำ นำมาสังคายนา ถ่ายทอดความรู้จากศิลาจารึกเป็นภาษาไทยที่ใช้ในปัจจุบัน จัดพิมพ์เป็นรูปเล่มเผยแพร่ เพื่อใช้ประโยชน์ในการอ้างอิงเชิงวิชาการและใช้พิทักษ์สิทธิภูมิปัญญาของชาติสู่การต่อยอดเชิงเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และระบบสุขภาพ</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	เตรียมบุกทำเนียบ-สธ.18 ธ.ค.ทวงคำตอบแก้เหลื่อมล้ำ ชี้สังกัด ก.พ.เป็น 'ขรก.ชั้น 3' เครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทย นำทีมโดย ขรก.สธ.และสหภาพพยาบาล เตรียมยื่นหนังสือร้องทุกข์ต่อนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบ 18 ธ.ค.นี้ พร้อมยื่นหนังสือต่อผู้บริหาร สธ.ต่อในช่วงบ่าย หลังเคยยื่นร้องทุกข์กว่า 150 วันแต่ยังไม่คืบ แจงกลายเป็นข้าราชการชั้น 3 ต้นที่ชำนาญการ เพดานเงินเดือนต่ำกว่า ครู ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ชี้ปัญหาเหลื่อมล้ำเงินเดือนและค่าตอบแทน ถูกหมักหมมเรื้อรังมานาน รัฐต้องสังคายนา เพื่อความเป็นธรรม เสมอภาค ตัวแทนเครือข่ายข้าราชการพลเรือนไทยจะเดินทางไปที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อติดตามเรื่องการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำเพดานเงินเดือน ส่วนสมาพันธ์เครือข่ายสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมไทย (สคสท.) และภาคีเครือข่ายวิชาชีพสาธารณสุขจะเดินทางไปที่กระทรวงสาธารณสุขเพื่อเรียกร้องแก้ไขความเหลื่อมล้ำค่าตอบแทนบุคลากรสาธารณสุขต่อเนื่องจากที่ผ่านมามีความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มาโดยตลอด	-	-
ประเทศ	สธ.พบประชาชนร่วม"ปั่นเพื่อพ่อ"บาดเจ็บเล็กน้อย กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักสาธารณสุขฉุกเฉิน ได้ติดตามรายงานผลการดูแลด้านการแพทย์ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad" เมื่อวันที่ 11 ธ.ค.ที่ผ่านมา ในส่วนภูมิภาค 76 จังหวัด ทั่วประเทศ พบว่าจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพิ่มขึ้นจากกิจกรรม "ปั่นเพื่อแม่" ที่มีประชาชนเข้าร่วม 374,887 คน เพิ่มขึ้น 703,792 คน จากการติดตามสถานการณ์ด้านการแพทย์ ที่หน่วยบริการทั้งหมด 1,093 จุด และโรงพยาบาลตั้งรับ 399 แห่ง พบอุบัติเหตุรวมทั้งประเทศ 1,942 คน แบ่งเป็นพื้นที่กรุงเทพฯ 528 คน ส่วนการเจ็บป่วยทั่วประเทศ มีจำนวน 1,414 คน ในจำนวนนี้มีผู้เจ็บป่วยจนต้องรักษาตัวในโรงพยาบาล จำนวน 44 คน ผู้ที่ต้องถูกส่งต่อ 31 คน ภาพรวมในการดูแลให้บริการประชาชนด้านสุขภาพและอุบัติเหตุ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามแผนที่วางไว้ ซึ่งมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและเอกชน อีกทั้งมีการแบ่งพื้นที่การทำงาน ทำให้แม้ประชาชนจะเข้าร่วมเพิ่มขึ้นจำนวนมาก ก็สามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว และมีการประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการนำส่งโรงพยาบาล ส่วนการรักษาเป็นการบาดเจ็บเล็กน้อยทั่วไปเกิดจากหลายกรณี ส่วนใหญ่เป็นตะคริว เป็นลม โรคระง่ำตัว และอุบัติเหตุเล็กน้อย."	-	มอบหมายยุทธศาสตร์ที่ 1 รายงานผลการดูแลด้านการแพทย์ในกิจกรรม "ปั่นเพื่อพ่อ Bike For Dad"
ประเทศ	สมุนไพรมะขามมีคัมภีร์ในผู้ป่วยเอดส์ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้นำข้อมูลของสมุนไพรมะขาม 2 ชนิดที่น่าสนใจ คือ ฟ้าทะลายโจร และมะระขี้นก มานำเสนอให้เป็นสมุนไพรรักษาทางเลือก โดยมีการศึกษาขนาดเล็กในสหรัฐอเมริกา (Bastyr University, Washington) เกี่ยวกับการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยที่ติดเชื้อเอชไอวีจำนวน 18 คน โดยทดลองให้รับประทานฟ้าทะลายโจรในขนาด 5 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้น เพิ่มขนาดเป็น 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 สัปดาห์ จากนั้น เพิ่มขนาดเป็น 20 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม เป็นเวลา 3 สัปดาห์ ผลการศึกษาพบว่าผู้ป่วยมีค่า CD4 ซึ่งเป็นค่าบ่งชี้ภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ (เฉลี่ย 405 เซลล์ เพิ่มขึ้นเป็น 501 เซลล์ โดยเห็นผลตั้งแต่นานาชาติการใช้ฟ้าทะลายโจรที่ 10 มิลลิกรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม)	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	<p>เกิดอุบัติเหตุ ช่วยเหลือถูกต้องลด "เจ็บ-ตาย" นิ่งเบาหลังคาคดเบลท์เซฟชีวิต</p> <p>WHO รายงานล่าสุดในปี 2015 โดยข้อมูลย้อนหลังไปเมื่อปี 2012 พบว่า ประเทศไทยมีจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนกว่า 14,059 ราย คิดเป็นอัตราผู้เสียชีวิต 36.2 คน ต่อประชากร 100,000 คน หรือเฉลี่ยมีผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 39 คนต่อวัน โดยเป็นเพียงตัวเลขผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเท่านั้น ยังไม่ได้นับรวมผู้เสียชีวิตหลังส่งโรงพยาบาลทั้งนี้ ยานพาหนะทั่วประเทศที่ได้จดทะเบียนตามกฎหมาย มีจำนวน 32,476,977 คัน กลุ่มผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์และรถสามล้อคือ กลุ่มผู้ประสบอุบัติเหตุบนท้องถนนกลุ่มใหญ่ที่สุด คิดเป็น 73% ตามด้วยผู้โดยสารรถยนต์ 4 ล้อ คิดเป็น 7% ส่วนคนขับรถยนต์คิดเป็น 6% พญ.สมจินตนา เอี่ยมสรรพางค์ แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน ศูนย์อุบัติเหตุกรุงเทพ รพ. กรุงเทพ กล่าวว่า สาเหตุที่ทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุบนท้องถนนเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขาดความระมัดระวัง เช่น กฎหมายเรื่องการคาดเข็มขัดนิรภัยที่จะใช้กับคนขับและผู้โดยสารข้างคนขับเท่านั้น ไม่ได้รวมไปถึงผู้โดยสารคนอื่นๆ โดยจากการศึกษา ยังพบว่า มีเพียง 58% ของผู้ขับขี่ และ 54% ของผู้โดยสารข้างคนขับที่ใช้เข็มขัดนิรภัย และอีกส่วนหนึ่งคือผู้โดยสารจักรยานยนต์รับจ้างก็มักไม่สวมหมวกกันน็อก นอกจากนี้ อีก 26% คือผู้เสียชีวิตจากการเมาแล้วขับ"ก่อนจะลงไปช่วยเหลือต้องประเมินก่อนว่า เมื่อลงไปช่วยแล้วตัวเองมีความปลอดภัยด้วยหรือไม่ เพราะหลายรายที่เมื่อลงไปช่วยแล้วตนเองเกิดอุบัติเหตุซ้ำ และเมื่อลงไปช่วยเหลือแล้วแนะนำว่าอย่าพยายามเคลื่อนย้ายผู้ป่วยมาก เพราะอาจจะเกิดการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นได้"</p>	<p>สถานการณ์</p> <p>อุบัติเหตุ</p> <p>ปี 2558 พบการ</p> <p>บาดเจ็บจาก</p> <p>อุบัติเหตุทางท้อง</p> <p>ถนนสูงกว่าค่า</p> <p>Median 5 ปี</p> <p>ย้อนหลัง ตั้งแต่</p> <p>เดือน ม.ค.58</p> <p>เป็นต้นมา</p> <p>แต่ อัตราตาย</p> <p>ลดลง</p>	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>PM 9 และ</p> <p>พบส.</p> <p>ปรับเปลี่ยน</p> <p>พฤติกรรม</p> <p>สื่อสารความ</p> <p>เสี่ยง เต็มภูมิ</p> <p>ปัญญา ภูมิ</p> <p>ธรรมทั้งภายใน</p> <p>และภายนอก</p> <p>ผ่านช่องทาง</p> <p>ต่างๆเช่นผ่าน</p> <p>ทางสื่อสิ่งพิมพ์,</p> <p>สื่อสารมวลชน</p> <p>และsocial</p> <p>network</p>
ประเทศ	<p>ปี2560เด็กหญิงป.5จะได้รับ'วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก'ทุกคน</p> <p>ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า ประเทศไทยมีแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคมะเร็งกว่า 30 ปี เพื่อการควบคุมและป้องกันโรคแก่ประชากรในภาวะปกติ โดยใช้วัคซีนเป็นเครื่องมือ ปัจจุบันวัคซีนที่อยู่ในแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เป็นวัคซีนป้องกันโรคสำคัญติดต่อกันที่เป็นปัญหาทางสาธารณสุขหรือโรคที่ก่อให้เกิดอาการรุนแรงอันตราย ทั้งหมด 11 โรค วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกหรือวัคซีน เอชพีวี ที่สปสช. ผู้รับผิดชอบงบประมาณ จะประกาศใช้วัคซีนชนิดนี้ทั่วประเทศในปี 2560 ตามคำแนะนำของคณะกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ภายใต้คณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติ นับเป็นวัคซีนที่มีความคุ้มค่า เพราะมะเร็งปากมดลูกเป็นโรคสำคัญทางสาธารณสุข เนื่องจากมีความรุนแรง และมีผู้เสียชีวิตจำนวนมาก รวมทั้งการป้องกันวิธีอื่นไม่ค่อยได้ผล แต่จำเป็นต้องมีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก (Pap Smear) ควบคู่กับการฉีดวัคซีน เพราะปัจจุบันวัคซีนอาจยังไม่ครอบคลุมเชื้อเอชพีวีทุกสายพันธุ์ที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกได้"</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ประเทศ	ผลสำรวจพบ 'สังคม-วิชาชีพ' มีผลต่อแพทย์จบใหม่มากกว่า 'ค่าตอบแทน' เปิดผลสำรวจปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกสถานที่ปฏิบัติงานของบัณฑิตแพทย์จบใหม่ พบปัจจัยด้านสังคมและวิชาชีพมีนัยสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกสถานที่ปฏิบัติงานมากกว่าปัจจัยด้านตัวเงิน ระบุข้อเสนอเพิ่มความเข้มงวดสัญญาใช้ทุนและโทษปรับ อาจไม่ใช่คำตอบ หากยังไม่แก้ปัญหามาจากปัจจัยด้านสังคมและวิชาชีพแนวทางแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านการจัดสรรแพทย์ในเขตชนบทของไทยยังคงอาศัยสัญญาบังคับใช้ทุนระยะเวลา 3 ปี ซึ่งมีอัตราโทษปรับที่ต่ำเมื่อพิจารณาจากค่าใช้จ่ายในการศึกษาแพทย์ตลอดระยะเวลา 6 ปี รวมถึงการจัดสรรกำลังในส่วนท้องถิ่น และการจูงใจด้วยเบี้ยเลี้ยงพิเศษ	-	-
ประเทศ	คาดอีก 2 ปีหมอพื้นจบใหม่ ล้นกรอบบรรจุ สธ. ทพ.อดิเรก ศรีวัฒนาวงษา นายกรัฐมนตรีแพทย์สมาคมแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่าในอดีตที่ผ่านมา อัตราการลาออกของทันตแพทย์ที่ทำงานในภาครัฐมีสูงมาก จนต้องมีโครงการเพิ่มการผลิตทันตแพทย์จากมหาวิทยาลัย จากปีละ 500 คน เป็น 700 คน โดยโครงการนี้จะครบ 10 ปีในปีนี้ ซึ่งหลังจากเริ่มโครงการไปได้ 4-5 ปี อัตราการลาออกก็ลดลง เนื่องจาก สธ.ได้มีการเพิ่มสิทธิประโยชน์ต่างๆ เช่น ให้สิทธิไปเรียนต่อ ให้สวัสดิการต่างๆ จนได้คำตอบแทนประมาณเดือนละ 1 แสนบาท เพื่อดึงดูดทันตแพทย์ให้ทำงานในภาครัฐต่อไป เมื่อคนลาออกน้อยลง กรอบอัตรากำลังของ สธ.ก็เริ่มเต็ม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่างๆ ผลิตทันตแพทย์ปีละประมาณ 700 คน ในจำนวนนี้จะบรรจุไปหน่วยงานต่างๆ เช่น โรงพยาบาลทหาร โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงศึกษา ฯลฯ ประมาณ 100 คน ส่วนที่เหลือบรรจุเข้าทำงานใน สธ. ซึ่งในอีกประมาณ 2 ปี จบมา 700 คน อาจจะไปทำงานในหน่วยงานต่างๆ 100 คน ส่วน สธ.อาจจะรับเหลือ 300 คน ส่วนคนที่เหลือจะลำบาก ต้องออกนอกระบบรัฐไปดิ้นรนกันเอาเอง	-	-
ประเทศ	อันตราย'ไม่กินอาหารเช้า' เสี่ยงโรคหัวใจ-หัวไม่แล่น "โรคหัวใจ" มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดได้ทำการศึกษาจากผู้คน 2,700 คน ที่อดอาหารเช้า... เสี่ยงเป็นโรคหัวใจ 30% และการไม่กินอาหารเช้าจะทำให้ขาดสารอินซูลิน ซึ่งเป็นสารสำคัญในร่างกาย ถ้าไม่กินจะส่งผลต่อความดัน หลอดเลือดสมอง สิ่งที่เราควรกินในมือเช้าคืออาหารที่ให้พลังงานเกี่ยวกับ "หัวใจ-สมอง-กล้ามเนื้อ" จำพวก "ไข่" เช่น ไข่ลวก ไข่ต้ม ไข่ตุ๋น ไข่เจียว และข้าวควรเป็นข้าวหอมชนิด ข้าวกล้อง หรือจะเป็นขนมปังโฮลวีตก็ได้ พวกนี้จะช่วยในเรื่องของสมองและหัวใจ อาหารเช้าแบบฝรั่ง-คอนเฟลคแบบธัญพืช ร้าข้าวโอ๊ต เม็ดพิททอง เม็ดทานตะวัน ผลไม้แห้ง ซึ่งจะให้กลุ่มน้ำตาล อาหารเช้าแบบไทย-กินน้ำเต้าหู้ ใส่ถั่วแดง ถั่วดำ เม็ดแมงลัก ข้าวบาร์เลย์ ฟองเต้าหู้ จะให้โปรตีน และพวกโจ๊กใส่ไข่ ใส่ลูกเดือย ใส่คืนัว ก็จะได้ใยอาหาร และไฟเบอร์ เหมาะสำหรับคนทำงาน สำคัญที่สุดของเคล็ดลับการกินอาหารเช้า ไม่ควรกินให้อิ่มจนเกินไป ควรกินแบบพอดีๆ	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>เหมืองแร่เมืองเลย ขอฟ้องเด็ก ม.4 หลังรายงานข่าวผลกระทบในพื้นที่ผ่าน TPBS มีหนังสือจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเลย ส่งถึงนางสาววันเพ็ญ คุณณา และ บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง เรื่องขอเชิญนางสาววันเพ็ญ คุณณา และบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง มาให้ถ้อยคำต่อพนักงานคุมประพฤติ โดยได้ส่งหนังสือแนบมาด้วย คือ หนังสือของอนุญาตฟ้องเด็ก และเยาวชนคดีอาญา ลงวันที่ 27 พ.ย. 2558 ในนั้นระบุว่า ด้วยเมื่อวันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 นางสาววันเพ็ญ คุณณา อายุ 15 ปี ในฐานะนักข่าวพลเมืองสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ได้ให้สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ หรือนักข่าวภาคสนามประจำสถานีโทรทัศน์ดังกล่าวขณะออกค่ายเยาวชนที่บ้านเจ้าของ "ตอน นักสืบล่าน้ำฮวยแท้ๆ แน้ว" ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 28-30 สิงหาคม 2558 ที่วัดโนนสว่าง ตำบลเขาหลวง อำเภอวังสะพุง จ.เลย ในลักษณะเป็นการหมิ่นประมาทใส่ความ บริษัท ฟุงคำ จำกัด (โจทก์) ว่า "ล่าน้ำฮวยได้รับผลกระทบจากอุตสาหกรรมเหมืองแร่ทองคำโดยล่าน้ำฮวย มีสารปนเปื้อน ทำให้ใช้ดื่ม ใช้กินไม่ได้" จากกรณีข้างต้น บัดนี้ บริษัท ฟุงคำ จำกัด ได้ดำเนินการฟ้องฟ้องเกี่ยวข้องเป็นคดีอาญาในข้อหา หรือฐานความผิด หมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา ต่อศาลอาญา ตามคดีอาญาหมายเลขคำที่ อ.3756/2558 ปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย (2) และพฤติการณ์แห่งคดีบริษัท ฟุงคำ จำกัด เห็นว่า นางสาววันเพ็ญ คุณณา มีเจตนากระทำความผิดหรือเข้าข่ายเป็นผู้กระทำความผิดอาญา ข้อหาหมิ่นประมาทด้วยการโฆษณา</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>พบโรคระบาดในหมู่วิวที่ อ.ราษีไศล ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชั่วคราว ปศุสัตว์จังหวัดศรีสะเกษประกาศให้ อ.ราษีไศล เป็นพื้นที่เขตโรคระบาดชั่วคราว เนื่องจากพบหมู และวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมากโดยไม่ทราบสาเหตุ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ต้องฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในคอกเลี้ยงสัตว์และรถขนส่งสัตว์ที่ผ่านเข้า-ออกในพื้นที่นายพงศ์ภรณ์ บุญชิต ปศุสัตว์ อ.ราษีไศล กล่าวว่า เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้รับแจ้งว่ามีหมูและวัวที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้ตายเป็นจำนวนมาก จึงได้ออกตรวจสอบและเก็บตัวอย่างชิ้นเนื้อส่งไปตรวจสอบที่ศูนย์ชันสูตรโรคสัตว์ จ.สุรินทร์ เบื้องต้นมีคำยืนยันว่าเป็นโรค PRRS หรือ เฟอร์ส ซึ่งเป็นโรคเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจและระบบสืบพันธุ์ของสัตว์ จึงได้ประกาศห้ามเคลื่อนย้ายสัตว์โดยไม่ได้รับอนุญาตและห้ามจำหน่ายจ่ายแจกเนื้อสัตว์โดยเด็ดขาด ขณะที่สัตว์เลี้ยงใน อ.อุทุมพรพิสัย เริ่มล้มตาย ปศุสัตว์ได้ส่งชิ้นเนื้อไปตรวจสอบแล้ว ซึ่งคาดว่าจะทราบผลภายใน 7 วัน</p>	-	-
ภูมิภาค	<p>สสจ.สุรินทร์เตือนซื้อเสื้อผ้ามือ2ระวังโรคหน้าหนาว นายแพทย์โกเมนทร์ ทิวทอง สสจ. สุรินทร์ เปิดเผยว่า เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวสภาพอากาศเย็นลงอาจส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กเล็ก ผู้สูงอายุ และผู้ที่มีโรคประจำตัวต้องระวังการเจ็บป่วยด้วยโรคหน้าหนาว ประชาชนส่วนใหญ่มักหาซื้อเสื้อผ้าห่มกันหนาว มาสวมใส่เพื่อปกคลุมร่างกายจากอากาศหนาว โดยเฉพาะเสื้อกันหนาว มือสองราคาประหยัด ซึ่งต้องระวัง 3 โรคที่ติดเสื้อผ้ามา ได้แก่ โรคกลากเกลื้อนจากเชื้อรา โรคภูมิแพ้ และโรคผิวหนังจากพาหะนำโรค เช่น ตัวไร ตัวเรือด เห็บ หมัด และโลน เสื้อผ้ากันหนาวมือสอง ในปัจจุบันเป็นที่นิยม ดังนั้น ขอให้ประชาชนที่นิยมซื้อเสื้อ และผ้าห่มมือสองที่มีราคาถูก ก่อนนำมาห่ม และสวมใส่ควรมีการฆ่าเชื้ออย่างถูกวิธี โดยการทำความสะอาดด้วยผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้า แล้วนำมาต้มในน้ำเดือด และนำไปตากแดดจัดให้แห้ง ก่อนนำมาสวมใส่</p>	-	-



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>แชร์ว่อน! คลิปฝูงหนูรุมแทะกินเนื้อหมูบนแผงรอขายกลางตลาดสดชื่อดังเชียงใหม่</p> <p>ขณะนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ “Adam Ppor” โปสต์คลิปภาพวิดีโอฝูงหนูขนาดใหญ่นับสิบตัว รุมแทะกินเนื้อหมูชำแหละกองโตที่วางอยู่บนแผงขาย ซึ่งในคลิปผู้ที่ถ่ายได้มีการพูดบรรยายระบุว่า แผงขายดังกล่าวตั้งอยู่ในตลาดเมืองใหม่ ตลาดค้าปลีกค้าส่งผักผลไม้ และเนื้อสัตว์แหล่งใหญ่ในตัวเมืองเชียงใหม่ โดยคลิปวิดีโอดังกล่าวถูกถ่าย และโปสต์เมื่อเวลาประมาณ 23.42 น. ของวันที่ 10 ธ.ค.58 ที่ผ่านมาในการโปสต์แสดงความคิดเห็นของผู้ใช้เฟซบุ๊กดังกล่าวบอกว่า ต้องการไปหาซื้อเนื้อหมูนำไปทำหมูกระทะกิน แต่เจอกับสภาพดังกล่าวจึงยกเลิก โดยหลังจากที่คลิปดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ ได้มีผู้ทำการแชร์ต่ออย่างรวดเร็ว และวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักในแง่ลบเกี่ยวกับความสะอาด และสุขอนามัยของผู้ที่ไปซื้อเนื้อหมู รวมทั้งอาหารอื่นๆ จากตลาดแห่งนี้มารับประทาน สำหรับตลาดเมืองใหม่นั้น เมื่อหลายปีที่แล้วเคยเกิดกรณีลักษณะเดียวกันนี้มาแล้ว ที่มีผู้ถ่ายภาพหนูกัดกินเนื้อหมูที่ผู้ขายนำมาวางรอขายให้ลูกค้า จนทำให้เกิดการรณรงค์กำจัดหนูครั้งใหญ่ และรณรงค์ด้านสุขอนามัยของตลาดสดแห่งนี้ รวมทั้งตลาดสดทุกแห่งทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยถึงขั้นมีการแข่งขันจับหนูเพื่อรับรางวัลตอบแทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลด้วย</p>	-	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่ 1</p> <p>PM</p> <p>สิ่งแวดล้อม</p> <p>ดำเนินการ</p> <p>ตรวจสอบ</p> <p>ตลาดในจังหวัด</p> <p>พิจิตร ตาม</p> <p>มาตรฐานตลาด</p> <p>สดน่าซื้อ</p>
ภูมิภาค	<p>แพร่-รถทัวร์นักเรียนตกเหว เจ็บ 30</p> <p>เกิดอุบัติเหตุรถทัวร์ที่ขนส่งนักเรียนของนักเรียนวัดเวฬุวันเสียหลักตกลงข้างทาง ที่อำเภอลอง จังหวัดแพร่ นักเรียน-ครู ได้รับบาดเจ็บ 30 คน รถทัวร์ของบริษัทเอกชนคันเกิดเหตุ นำนักเรียนจากโรงเรียนวัดเวฬุวัน จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 คน เดินทางไปทัศนศึกษาที่จังหวัดจังหวัดพิษณุโลก เสียหลักตกลงข้างทางบนถนนสายลำปาง-เด่นชัย กม.ที่ 45-46 บริเวณสี่แยกวัดพระธาตุปู่ทับ หมู่ 10 ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง จังหวัดแพร่ ส่งผลให้นักเรียนได้รับบาดเจ็บ 30 คน โดยเหตุเกิดขณะรถทัวร์วิ่งลงจากภูเขาบ้านแม่แวม เขตติดต่อลำปาง-แพร่ ซึ่งวิ่งลงมาด้วยความเร็วประกอบกับเป็นช่วงเดินทางกลับของนักท่องเที่ยว ทำให้มีรถจำนวนมาก เมื่อรถแล่นมาถึงบริเวณสี่แยกวัดพระธาตุปู่ทับ ปรากฏว่ารถยนต์ที่อยู่ด้านหน้ารถทัวร์เบรคกะทันหัน ทำให้คนขับต้องหักรถหลบ รถจึงพลิกคว่ำลงเหวข้างทางทำให้มีนักเรียน 30 คนได้รับบาดเจ็บ โดยในจำนวนนี้อาการสาหัส 2 คน</p>	<p>สถานการณ์</p> <p>อุบัติเหตุ</p> <p>ปี 2558 พบการ</p> <p>บาดเจ็บจาก</p> <p>อุบัติเหตุทางท้อง</p> <p>ถนนสูงกว่าค่า</p> <p>Median 5 ปี</p> <p>ย้อนหลัง ตั้งแต่</p> <p>เดือน ม.ค.58</p> <p>เป็นต้นมา</p> <p>แต่ อัตราตาย</p> <p>ลดลง</p>	<p>มอบ</p> <p>ยุทธศาสตร์ที่</p> <p>1,2 กำหนดจุด</p> <p>เสี่ยงในแต่ละ</p> <p>อำเภอๆละ 5</p> <p>จุด พร้อมทำ</p> <p>แผนเฝ้าระวัง</p> <p>ร่วมกับภาคี</p> <p>เครือข่าย</p>



สรุปประเด็นข่าว วันที่ 12-14 ธันวาคม 2558

ประเด็น	เนื้อหาข่าว	จากระบบ MIS	ข้อเสนอแนะ
ภูมิภาค	<p>ไล่ออก! อดีต หน.อนามัย ต.หนองบัว-สุรินทร์ ไม่สนองนโยบาย 30 บาทรักษาทุกโรค-เรียกเก็บเงินผู้ถือบัตร-ยกยอกเงินส่วนต่าง-ทุจริตจัดซื้อจัดจ้าง-เรียกเก็บเงินชาวบ้าน กำจัดยุงลาย-ทุจริตเงินค่าตัดหญ้า</p> <p>สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เผยแพร่ผลการดำเนินการปราบปรามการทุจริต กรณีกล่าวหาทางสุนันทา วารสิทธิ์ เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน 6 เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีอนามัย ต.หนองบัว อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ กรณีทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ รวม 7 กรณี ได้แก่ 1.ไม่สนองนโยบายรัฐบาลตามโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรค 2.เรียกเก็บเงินค่ารักษาพยาบาลจากผู้ถือบัตรรายได้น้อย 3.ออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้เข้ารับการรักษาพยาบาลไม่ตรงกับฉบับสำเนา โดยระบุจำนวนเงินในใบเสร็จฉบับจริงสูงกว่าในสำเนา แล้วนำเอาเงินส่วนต่างไปเป็นประโยชน์ส่วนตัว 4.ทุจริตเงินบำรุงสถานีอนามัยในการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ 5.ทุจริตในการดำเนินการตามโครงการกำจัดยุงลายด้วยการเรียกเก็บเงินจากชาวบ้าน 6.ทุจริตเงินค่าจ้างตัดหญ้า ซึ่งจ้างเป็นเงิน 200 บาท แต่ทำรายการขอเบิกจ่ายเป็นเงิน 1,500 บาท 7.เบิกเงินค่าปฏิบัติราชการล่วงเวลาเป็นเท็จ</p>	-	<p>มอบ ยุทธศาสตร์ที่ 3 กำกับติดตาม กระบวนการ ตรวจสอบ ภายใน ดดยให้ ดำเนินการตาม ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด</p>
จังหวัด	<p>ธารน้ำใจหลังไหล ช่วยน้องนิว เด็กชายวัย 13 ปี ลูกกตัญญู</p> <p>จากกรณีนี้ น้องนิว ต.ช. วัย 13 ปี ชาวจ.พิจิตรเด็กชายยอดกตัญญู ผู้ชีวิตอาศัยอยู่กับแม่ที่พิการ และหลานๆ อีก 6 คน อายุ ระหว่าง 1 ขวบครึ่งถึง 9 ขวบ ซึ่งเป็นลูกของพี่สาว ที่เอามาทิ้งไว้ให้แม่เลี้ยง 8 ชีวิต อาศัยในบ้านผุพัง ไม่ต่างเพิงหมาแหงน หน้าหนาว ผ้าห่มก็ไม่พอ โดยแม่มีรายได้จากเบี้ยคนพิการ เดือนละ 500 บาทเท่านั้น เจ้าตัวรับภาระหนักหาเงินค่าใช้จ่ายในครอบครัว ต้องโดดเรียนไปรับจ้างตัดอ้อย ต่อยมวย แต่ก็ไม่พอ หวังอยากให้แม่-หลานๆ มีความเป็นอยู่ดีขึ้นหลังจากทราบเรื่องราวของน้องนิว ผู้เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านโดยได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ เครื่องอุปโภค บริโภค ขนมขบเคี้ยว น้ำดื่ม ผ้าห่มนมผง และยังมีสิ่งของอื่นๆ อีกมากมายพร้อมกับมอบเงิน ช่วยเหลือรวม 3500 บาท เพื่อช่วยเหลือในเบื้องต้น ซึ่งทำให้น้องนิวที่เคยมีสีหน้าเศร้าสลดมีรอยยิ้มมีความสุขอีกครั้ง พร้อมกับพูดกับผู้สื่อข่าวว่า วันนี้ พวกเราไม่อดอีกแล้ว</p>	-	<p>มอบ Family Care Team ลงพื้นที่ พร้อม รายงานผลการ ดำเนินการให้ ทราบ</p>

ชอบ ทราย

ชอบ สงนัด

แจ้งผู้เกี่ยวข้อง

ดำเนินการ

ประสาน

(นายวิวัฒน์ คำเพ็ญ)

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจิตร

15 ธ.ค. 2558

